



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร.๓๐๓๖ www.meeting.mju.ac.th

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/๑ ๑๔๗

วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี

เรียน รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร กิริติการกุล)/ รองอธิการบดี (อาจารย์อภิชาติ สอนคำทอง)/ รองอธิการบดี (อาจารย์รชฏ เชื้อวิโรจน์)/รองอธิการบดี (อาจารย์ชัช พชรธรรมกุล) ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร/ ผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่/ หัวหน้างานวินัยและนิติการ

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการขอใช้ประโยชน์พื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าสันทราย เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาบ้านโป่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และสำนักวิจัยได้จัดส่งเอกสารเพื่อขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ฯ เพิ่มเติมให้กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ ประกอบด้วย ๑. รายงานโครงการพัฒนาบ้านโป่ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ๒ เล่ม ๒. แผนที่มาตราส่วน ๑: ๕๐,๐๐๐ ๓. หนังสือมอบอำนาจ ๔. สำเนาบันทึกข้อตกลงการใช้พื้นที่เขตป่าสงวน ๕. มติการประชุมสภาเทศบาล ต.ป่าไผ่ ๖. รายชื่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ๗. คำขอใช้พื้นที่ของส่วนราชการฯ

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาได้ตอบหนังสือมาเมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ ว่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้เข้าใช้ประโยชน์มาเป็นระยะเวลา ๒๓ ปี โดยไม่แจ้งความประสงค์การขอใช้ประโยชน์ฯ จึงขอให้มหาวิทยาลัยรายงานความล่าช้าในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ และระเบียบกรมป่าไม้เพื่อประกอบการดำเนินการตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติต่อไป ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ รับทราบและมีข้อเสนอแนะว่า ควรเร่งดำเนินการขอใช้พื้นที่ให้ถูกต้องโดยเร็วที่สุด และจัดทำป้ายถาวรบอกเขตแนวของมหาวิทยาลัย ทุกอย่างต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อกฎหมายที่ได้กำหนดไว้

ที่ประชุมมีมติให้คณะทำงานตามที่ได้รับมอบหมายเร่งดำเนินการการขอใช้พื้นที่ให้ถูกต้องโดยเร็วที่สุด รวมถึงพื้นที่ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ และพื้นที่อำเภอพร้าวด้วย ทั้งนี้ รองอธิการบดี (อาจารย์ชัช พชรธรรมกุล) จะเป็นผู้ประสานงานเรื่องการขอใช้พื้นที่อำเภอพร้าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ


(นางปราณี พันธุ์วุฒิ)

ผู้อำนวยการกองกลาง

เลขานุการคณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีฯ